

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง ติดตามแผนงาน แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 5 จะต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
- ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 5

สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) รวมทั้งการสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง กำหนดแนวคิดจากข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น เพื่อใช้ออกแบบ และตัดสินใจหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้ชำนาญการในการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง (Head Designer)
หมายเหตุ : (ข้อเสนอแนะเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

2034	LOG-EGYP-001B	ติดตามการสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (Prototype) แฟชั่นเครื่องหนัง
2043	LOG-AJPD-001B	วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังต้นแบบและทดลองใช้งานจริง
3022	LOG-AIQL-001B	ตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังตามใบสั่งผลิตให้ตรงกับแนวคิดการออกแบบ
4013	LOG-CDRK-001B	ติดตามผลการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังในเชิงพาณิชย์หลังการจัดจำหน่าย
1013	DAC-NQNK-001B	ประยุกต์ใช้ข้อมูล แนวโน้มแฟชั่นเครื่องหนังในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดและอัตลักษณ์ของแบรนด์
1034	LOG-MVCA-001B	ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์การออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง

2013

LOG-ZIUP-001B

กำหนดแนวความคิดในการออกแบบแพจชั่นเครื่องหนังเชิงพาณิชย์ให้ตรงกับนโยบายขององค์กร

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล